

# Sự Sáng Tạo, Một Lần Nữa



**Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** *Khải huyền 21:1-5; Sáng thế Ký 3:19; 1 Cô-rinh-tô 15:52-58; Sáng thế Ký 6:11-13; Ê-sai 11:6-9; Giăng 14:1-3.*

**Câu Gốc:** “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (2 Phi-e-rơ 3:13).

**T**rong 2 Phi-e-rơ 3:10-13, Phi-e-rơ miêu tả điều sẽ xảy ra cho trời cũ và đất cũ trong tương lai. Cả hai đều bị hủy diệt.

Nhưng đây không phải đoạn cuối của câu chuyện. Vì trời mới và đất mới sẽ được tạo nên để thế vào chỗ đó.

Hãy coi sự khác biệt giữa đất cũ và đất mới. Tội lỗi đã điều khiển đất cũ. Sự công bình sẽ tràn đầy đất mới. Sự chết cai trị đất cũ, sự sống ở trong đất mới.

Như chúng ta có thể thấy trong những lời hứa này, công việc của Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa không chấm dứt với sự Sáng tạo thứ nhất của trái đất. Và việc này cũng không chấm dứt với công việc Ngài làm trong chúng ta khi khiến chúng ta trở nên những người mới trong Đấng Christ. Không, công việc của Ngài tiếp tục. Qua quyền năng vĩ đại của Lời Ngài, thế gian được tạo nên một lần rồi, và cũng sẽ được tạo nên một lần nữa với quyền năng vĩ đại ấy.

Không có hành động sáng tạo cuối cùng này, tất cả các hành động trong quá khứ sẽ không có giá trị gì cả. Đó là vì trời mới và đất mới là mục tiêu của những lời hứa được hoàn thành của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

## Sự Khởi Đầu Mới

Khoa học và Kinh Thánh có chia sẻ một điều giống nhau. Cả hai tin rằng trái đất này sẽ không tồn tại mãi mãi. Đối với khoa học, quyền lực lạnh lẽo và vô tri của sự may rủi đã đem cho trái đất sự sống thì cũng những quyền lực may rủi lạnh lẽo và vô tri đó sẽ hủy diệt nó. Kinh Thánh cũng dạy rằng cuối cùng trái đất sẽ bị hủy diệt đời đời. Nhưng khoa học nghĩ rằng trái đất sẽ bị hủy diệt đời đời. Kinh Thánh dạy rằng trái đất sẽ có sự khởi đầu mới toanh và tuyệt vời. Và Kinh Thánh cũng dạy rằng sự khởi đầu mới của trái đất sẽ tồn tại mãi mãi.

**Hãy đọc** Khải huyền 21:1-5. Hình ảnh tương lai nào được miêu tả ở đây? Có những lời hứa tuyệt vời nào đang chờ đợi chúng ta? Tại sao điều này chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho chúng ta?

---

Chắc chắn một trong những lời hứa tốt đẹp nhất cho đời sống mới của chúng ta là sự chết và sự đau khổ sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn. Thật rõ ràng Đức Chúa Trời không nghĩ rằng sự chết và đau khổ là những điều tốt. Chúng không ở trong sự Sáng tạo mà Đức Chúa Trời phán là “rất tốt lành” (Sáng thế Ký 1:31). Chúng là “những sự lạ lùng.” Chúng không bao giờ là một phần của sự Sáng tạo nguyên thủy. Và chúng sẽ không là một phần của sự sáng tạo mới. Đức Chúa Giê-su đã đến để hủy diệt những điều này. Và chúng ta sẽ không bao giờ có kinh nghiệm này một lần nữa.

Sự sáng tạo mới đem lại sự khởi đầu mới. Lịch sử cũ, khốn khổ với tội lỗi sẽ chấm dứt. Những hậu quả thật rõ ràng: tội lỗi đem lại sự chết và đau khổ. Luật pháp Đức Chúa Trời là luật sự sống.

Đức Chúa Trời đã tạo nên trời và đất lúc ban đầu. Và Ngài sẽ tạo trời mới và đất mới. Chúng ta sẽ được ban cho sự khởi đầu mới. Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng Tạo Hóa, mới có thể làm điều này cho chúng ta. Và tất cả những điều này đến với chúng ta qua công việc của Đức Chúa Giê-su làm cho chúng ta. Không có chương trình cứu rỗi, chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả ngoại trừ cuộc sống hiện tại. Thật là một tư tưởng đáng buồn và tuyệt vọng.

**Tại sao những lời hứa về một đời sống mới rất quan trọng đối với chúng ta? Đức tin của chúng ta sẽ là gì nếu không có những lời hứa này?**

---

## Từ Bụi Đất Đến Sự Sống

**Hãy đọc** Sáng thế Ký 2:7 và 3:19. A-đam được tạo ra từ đâu? Kết quả của tội lỗi ông là gì?

---

Đức Chúa Trời đã tạo nên A-đam từ bụi đất. Và ông trở nên một người sống. Bao lâu ông giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời, sự sống của ông sẽ tiếp tục. Khi A-đam phạm tội, ông phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Kết quả là A-đam chết và trở về bụi đất.

**Xin đọc** Ê-sai 26:19 và Đa-ni-ên 12:2. Điều gì xảy ra cho những người ngủ trong bụi đất?

---

Lời hứa được sống lại đem niềm hy vọng cho Cơ Đốc nhân. Gióp giải nghĩa niềm hy vọng này, “Sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời” (Gióp 19:26). Điều này cho thấy rằng đối với những người trung tín, sự chết chỉ trong một thời gian ngắn. Và Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên A-đam từ bụi đất và hà sinh khí vào ông đã không quên loài người được tạo nên từ bụi đất. Sự sống lại sẽ là một hành động sáng tạo cũng như A-đam được tạo nên.

**Xin đọc** 1 Cô-rinh-tô 15:52-58. Điều gì dạy ở đây liên quan rất gần với chuyện tích Sáng tạo trong Sáng thế Ký?

---

Sự sống lại của những người công bình khi Đức Chúa Giê-su tái lâm sẽ xảy ra mau chóng. Như với sự sáng tạo đầu tiên, đó là điều Đức Chúa Trời làm hết mọi sự. Tất cả những điều này rất trái ngược với thuyết tiến hóa. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời không cần hàng triệu năm để tái tạo chúng ta. Thay vào đó, Ngài có thể làm rất nhanh. Vậy, nếu Ngài có thể tái tạo chúng ta mau chóng, thì chắc chắn Ngài có thể tạo chúng ta lần thứ nhất mà không cần sự tiến hóa. Cũng như với tất cả mọi sự trong Kinh Thánh, niềm hy vọng được sống lại thì có nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh hơn là thuyết tiến hóa [thuyết tiến hóa không có bằng chứng nào cho sự sống lại].

**Vì khoa học không thể giải nghĩa sự sống lại, điều này nói gì với chúng ta về những giới hạn của khoa học?**

---

## Phục Hồi Sự Quản Trị Của Con Người

**So sánh** Sáng thế Ký 1:28 với Giăng 12:31. A-đam và Ê-va ở trong tình trạng nào trong thế giới vừa mới được tạo dựng? Ai đã chiếm quyền đó và trở nên kẻ cai trị của thế gian này?

---

A-đam được ban cho trách nhiệm quản trị thế gian. Nhưng khi ông phạm tội, sự quản trị của ông trở nên yếu hơn. Bây giờ Sa-tan dùng quyền lực mình trên thế gian. Điều này đã gây ra tội lỗi và nan đề mà chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới ngày nay.

Nhưng sau Thập tự giá, Đức Chúa Giê-su đã lấy lại trái đất từ sự cai trị của Sa-tan (đọc Ma-thi-ơ 28:18; Khải huyền 12:10; và Giăng 12:31). Sa-tan vẫn còn làm công việc gian ác của nó và gây hư hại trên trái đất. Nhưng chúng ta có thể an tâm khi biết rằng thời giờ của nó bị giới hạn. Sự chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá đã bảo đảm điều đó.

**Hãy đọc** 2 Ti-mô-thê 2:11, 12 và Khải huyền 5:10. Chúng ta học được những lẽ thật nào từ những câu này? Xin cũng đọc 1 Cô-rinh-tô 6:2, 3.

---

Những người được cứu sẽ được ban cho quyền hành như vua và thầy tế lễ. Khi nghĩ về quyền làm vua, chúng ta nghĩ đến một số quyền hành. Cũng vậy, khi nghĩ đến thầy tế lễ, chúng ta biết họ có trách nhiệm để giữ sự thông công giữa Đức Chúa Trời và dân sự, có thể từ những người từ các thế giới khác. Họ là những người không bao giờ có kinh nghiệm phạm tội và nan đề kinh khủng mà tội lỗi đem lại.

“Tất cả kho báu của vũ trụ sẽ được mở ra cho dân sự được cứu của Đức Chúa Trời học hỏi. Được sống đời đời, bây giờ họ sẽ bay xa tới các thế giới khác. Đó là những thế giới đã nhìn thấy sự buồn thảm của chiến tranh trên đất và hân hoan hát lên những bài ca vui mừng khi nghe tin mỗi linh hồn được cứu. Với sự khoái lạc lớn các người trên đất đi vào sự vui vẻ và sự khôn ngoan của những người không sa ngã.” – Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 677. Bạn nghĩ “đi vào sự vui mừng và sự khôn ngoan của những người không sa ngã” nghĩa là gì? Chúng ta có thể học được gì từ những người không sa ngã? Và họ có thể học được gì từ chúng ta?

---

## Phục Hồi Nhiều Hơn Nữa

Trong thế giới chúng ta biết, các thú vật bắt, giết, và ăn thịt thú vật khác. Chữ “chuỗi thức ăn” [food chain] là chữ rất quen thuộc trong đời sống của phần đông người ta. Chúng ta sẽ khó để tưởng tượng một thế giới không có nó. Nhưng lúc ban đầu, tất cả thú vật trên đất ăn rau cỏ (Sáng thế Ký 1:30). Không thú vật nào được nuôi sống bởi thú vật khác. Sáng thế Ký 1:30 không nói gì về thức ăn của các loài dưới nước. Nhưng chúng ta có thể dùng cùng nguyên tắc này cho các sinh vật dưới nước. Điều này đúng vì Đức Chúa Trời có thể nhìn toàn thể các tạo vật và phán mọi sự “rất tốt lành.”

**Hãy đọc** Sáng thế Ký 6:11-13 và Sáng thế Ký 9:2-4. Khi có trận Đại hồng thủy, những thay đổi nào đã xảy ra trong thiên nhiên? Có những điều tiêu cực nào xảy ra trong mối tương giao của loài người với thú vật sau trận Đại hồng thủy?

---

Điều bắt đầu như một nước hòa bình đã trở nên đầy dẫy tội lỗi, rắc rối, và tội ác. Đây là những kết quả của tội lỗi. Thế gian đã có lần “rất tốt lành” đã trở nên rất xấu xa đến nỗi Đức Chúa Trời cần phải hủy diệt.

Sau trận Đại hồng thủy, thú vật sợ loài người. Đây là gồm cả thú vật trên đất, trong không khí và ở dưới biển. Điều này rất khác với trái đất Đức Chúa Trời đã tạo nên lúc ban đầu. Có thể sự cai trị của loài người trên thú vật đã bị yếu đi vào lúc này.

**Xin đọc** Ê-sai 65:25 và Ê-sai 11:6-9. Những mối tương giao giữa các sinh vật trong thế giới hiện nay khác thế nào với những mối tương giao được Đức Chúa Trời hứa cho tương lai?

---

Qua nét đẹp đẽ của ngôn ngữ thơ văn này, Ê-sai cho chúng ta thấy sẽ không có chiến tranh hay phản nghịch trong thế giới mới. Tội lỗi và phản nghịch đầy dẫy trên thế gian trước trận Đại hồng thủy đến nỗi Chúa phải hủy diệt nó. Nhưng những điều này sẽ không hiện diện trong thế giới mới. Đó sẽ là một thế giới hòa bình và hợp tác. Điều này sẽ xảy ra mặc dù chúng ta đã quá quen với tội lỗi và sự gian ác trong thế gian đến nỗi khó cho chúng ta để tưởng tượng khác hơn.

Như chúng ta có thể thấy, Phúc Âm là về sự phục hồi. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể làm được sự phục hồi cuối cùng. Nhưng có những sự lựa chọn nào chúng ta có thể làm để giúp chúng ta đem lại một số sự phục hồi cần thiết bây giờ?

---

# Phục Hồi Mỗi Tương Giao Với Đức Chúa Trời

Trước khi tội lỗi vào thế gian, A-đam vui thích hầu chuyện với Đấng tạo mình nên mặt đối mặt.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 7. Nhưng sau sự Sa ngã, mỗi tương giao mật thiết đó đã thay đổi rất nhiều.

**Xin đọc** Sáng thế Ký 3:24; Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20; và Phục truyền 5:24-26. Tội lỗi đã làm gì cho mỗi tương giao mật thiết giữa loài người và Đức Chúa Trời?

---

Tội lỗi đã cắt đứt mỗi tương giao giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Trời đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi sự hiện diện của Ngài để bảo vệ họ. Vì loài người không thể nhìn Đức Chúa Trời mặt đối mặt mà còn sống.

Nhưng Chúa đã đi bước đầu tiên để ban cho chương trình cứu rỗi. Qua chương trình này, mỗi tương giao bị cắt đứt có thể được hàn gắn lại, ngay cả với một giá đắt vô cùng đối với Ngài (Đức Chúa Giê-su).

**Hãy đọc** Giăng 14:1-3 và Khải huyền 22:3-5. Đức Chúa Giê-su ban cho các môn đồ Ngài lời hứa nào trước khi bị đóng đinh? Kết quả sẽ là gì?

---

Đức Chúa Trời và dân sự Ngài sẽ được đoàn tụ và hòa thuận. Ngài và họ sẽ gặp nhau mặt đối mặt. Trái đất sẽ không còn sự rửa sả nữa. Tất cả những gì đã mất sẽ được phục hồi. Những người được cứu sẽ được ban cho một chỗ mới, một đời sống mới, một nước mới, một sự an bình với tất cả các tạo vật, và một mối tương giao mới với Đức Chúa Trời. Mục đích nguyên thủy trong việc tạo nên loài người bây giờ sẽ được thành tựu. Đức Chúa Trời, dân sự Ngài, và các tạo vật sẽ hòa thuận với nhau. Và sự hòa thuận đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Ngay bây giờ, trước khi trời và đất được làm mới lại, chúng ta có thể học thế nào để vui hưởng mỗi tương giao thân mật với Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể có những sự lựa chọn nào để ảnh hưởng mỗi tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời?

---

## Thứ Sáu \*29 Tháng 3

**Nghiên Cứu Bổ Túc:** “Và những năm trôi qua sẽ đem lại những bài học phong phú hơn và vinh hiển hơn về Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Khi chúng ta biết nhiều hơn, thì lòng yêu kính và tôn trọng đối với Đức Chúa Trời tăng thêm và niềm hạnh phúc sẽ lớn hơn. Người ta càng biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời, thì họ càng thần phục bản tính Ngài. Khi Đức Chúa Giê-su giải nghĩa cho họ thêm về sự cứu rỗi và cuộc chiến ác đấu tranh với Sa-tan, lòng của những người được cứu sẽ tràn đầy tình yêu thương và tôn kính. Với niềm vui lớn, họ gảy đàn cầm bằng vàng. Mười ngàn lần mười ngàn và ngàn ngàn giọng ca hòa nhịp trong bài hát ngợi khen vĩ đại. . . .

“Cuộc chiến ác đấu tranh chấm dứt. Tội lỗi và tội nhân không còn nữa. Toàn thể vũ trụ được sạch. Sự hiệp một và an bình tràn đầy vũ trụ. Từ Đức Chúa Giê-su, Đấng tạo nên tất cả, tuôn tràn sự sống, sự sáng và niềm hân hoan trong cả không gian. Từ phân tử nhỏ nhất tới thế giới vĩ đại nhất, tất cả các tạo vật, sống động và không sống động, trong nét đẹp lộng lẫy và niềm vui trọn vẹn, tuyên xưng Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 678.

### Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Bạn hãy thu thập càng nhiều câu càng tốt, gồm nhiều câu từ sách Khải huyền, về trái đất được phục hồi sẽ như thế nào. Hãy thảo luận trong lớp những câu này nói gì. Bạn thích nhất những phần nào của trái đất được phục hồi? Các phần nào khó hiểu nhất?
- 2 Giáo lý về sự Sáng tạo, như được trình bày trong Sáng thế Ký 1 và 2, liên hệ thế nào với giáo lý về sự tái tạo trời và đất? Chúng ta hiểu sự tái tạo này thế nào nếu sự tiến hóa là đúng?
- 3 Xin đọc Rô-ma 8:18 và 2 Cô-rinh-tô 4:16, 17. Phao-lô nói gì ở đây? Chúng ta được an ủi thế nào từ những lời này?
- 4 Hãy suy nghĩ sâu xa về Phúc Âm như sự “phục hồi.” Chữ này gợi ý gì? Điều gì được phục hồi? Được phục hồi thế nào? Và chúng ta có phần nào trong sự phục hồi?
- 5 Lời hứa về trời mới và đất mới cho chúng ta thấy gì về bản tính của Đức Chúa Trời?